

# Sermon:

## Ikaw ay hindi dapat patayin!



Ano ang **1 NG DIYOS** sabihin? Walang indibidwal, grupo, organisasyon, pamahalaan - ment, nagpapatupad ng batas, panghukuman, militar, ay may karapatan upang patayin ang isang tao! Walang mga exemptions! lamang **1 NG DIYOS** Nagpasya na naninirahan o namatay! **1 DIYOS** ay humawak killers accountable\_ walang kapatawaran!

Aling killings? lahat (Salpok, iniutos, binalak, pagtatanggol sa sarili, ..) !  
Pagpapalaglag, pagpatay nang pataksil, execution (Capital punishment) !

Lahat ng mga pangunahing relihiyon nagtataguyod, patawarin, practice karahasan, pagpatay. **1 NG DIYOS** ay nasiyahan. **1 NG DIYOS** hold nananagot (Walang kapatawaran) .  
Ang anumang uri ng pagsamba o relihiyon na tumatanggap ng pagpatay at hindi ihinto ito! Ay Evil, anti **1 DIYOS**, isang banta sa pantao species. dumating sila sa isang dulo!

**1000 ng mga taon ng Evil ay darating sa isang End.**

**MAGPAKABAIT** parusahan EVIL

Sino ang may kasalanan, may pananagutan? Isang killer, tao o mga tao na tumulong, condoned, pinananatiling tahimik, iniutos, bayad, binalak, protektado killer, .. Lahat sila ay tumatanggap ng parehong pagbabagong-tatag (MS R) bilang ang killer.

Organisasyon pananagutan ay shunned, shamed, sarado! Ang kanilang pamumuno, mga may-ari ay caged! Mga ari-arian pumunta sa kabang-yaman!

Gobyerno pananagutan ay shunned, shamed, pinalitan! Guilty pulitiko at ang kanilang mga kawani ay caged! Maluwag ang kanilang mga karapatan!

Aliwan (Audio, sinehan, mga digital na, mga laro, telebisyon, teatro, video) na naglalaman ng karahasan, pagpatay, imoral, anti **1 NG DIYOS** , encoura- ges tunay na karahasan at pagpatay, binabawasan habag, ginagawang karahasan at pagpatay sa pagiging normal, hindi katanggap-tanggap. Marahas entertainment dulo! Ito ay kinansela, tinanggal, nabura, putol-putol.

Killers ay papanagutin sa pamamagitan ng magandang mga tao at **1 NG DIYOS** ! Araw-killer ay caged! Maging mabuti, parusahan Evil! Sumali sa amin, maging isang tagapag-ingat tagapag-alaga.

Para sa Glory ng **1 NG DIYOS** at ang Mabuting ng sangkatauhan!